

Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 1

Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc; mùa các bông hoa thi nhau khoe sắc. Cây đào của nhà em cũng ra hoa để khoe sắc với mọi người trong ngày Tết.

Cây đào được ông em trồng trong vườn từ rất lâu. Vào mùa đông, cây trơ lá, cành khẳng khiu, nhìn gầy gò, không có sức sống. Khi có chút mưa xuân, cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, lá non nhú lên mỡ màng... Cây đào được mọc tự nhiên không uốn nắn nhưng rất đẹp. Cây đào cao chừng hai mét. Thân cây đào sần sùi, đứng thẳng. Cành cây đào nhỏ, mọc nhiều, chia nhánh ra nhiều phía nhưng rồi lại mọc vút cao lên ngọn. Lá đào thưa có màu xanh mỡ màng. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng chạp, cây đào bắt đầu nhú lên những nụ hoa xinh xắn. Từng nụ hoa e ấp như những đóm lửa nhỏ hồng hồng trên cành. Đến hôm mừng Một Tết, đào bung nở, những bông hoa đào như những cô tiên tí hon nhảy múa trên cành. Sắc hồng của hoa đào khiến không khí thêm ấm cúng. Em rất yêu những cánh hoa mỏng manh. Em có cảm giác nếu ai vô tình mạnh tay một chút là cánh hoa sẽ bị tổn thương. Đặc biệt, hoa đào còn khiến em thêm say mê bởi mùi hương dễ chịu. Thỉnh thoảng chị ong, chị bướm lại đến chơi đùa với những bông hoa. Những cậu chim sẻ cũng đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của cây đào.

Hoa đào là biểu tượng của mùa xuân, thiếu đào là thiếu hẳn hương vị ngày tết. Ông em bảo: “Hoa đào là sứ giả của mùa xuân”. Mọi người đến chơi Tết đều khen cây đào rất đẹp. Cây đào như một nàng tiên e ấp trong vườn để đón chào mọi người vào chơi. Chao ôi! Cảm giác nhìn những cánh đào xinh tươi khoe sắc thật ấm áp vô cùng. Mọi buồn phiền, lo lắng của em đã dần tan biến. Dường như cây đào cũng có tâm hồn, sức sống, biết buồn, vui như mỗi con người chúng ta vậy.

Em rất quý cây đào vì cây đào đã đem lại cho mỗi con người niềm vui ấm áp trong ngày tết. Em sẽ cùng ông chăm sóc cây đào để cây được mạnh khỏe, năm sau cây cho ra nhiều hoa hơn nữa.



Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 2

Mỗi dịp Tết đến xuân về đều làm cho mỗi người trong xóm em đầu rộn lên những cảm giác tung bừng, hào hứng khó tả. Mọi người ai cũng nô nức đi mua sắm Tết. Chiều hôm ba mươi Tết cuối năm, bố em mua về một gốc đào thế thật đẹp.

Ôi chao, gốc đào này thật đẹp! Ông em bảo đây là giống đào Nhật Tân. Nó chắc mới trồng được vài năm thôi nên gốc cây không to lắm, Thân gốc to gần bằng cổ tay của em, sần sùi như da cóc, nổi lên những u cục. Ấy thế mà, nó đang có sức sống mãnh liệt lắm đấy! Em thấy hình như trong

thân cây có một dòng nhựa mát lạnh đang cuộn cuộn chảy để đi nuôi cây. Cái dáng của nó có chiều quần, chiều lượn. Bộ bảo đây là dáng long, cong cong như rồng đang bay từ trên đám mây xuống mặt đất. Từ thân cây, chia ra các cành nhỏ khăng khiu, khúc khuỷu, có vẻ khô cằn, chứa đầy nhựa sống. Trên mỗi mắt đào là bật nhú ra những nụ đào hồng to như những hạt đậu. Kia là những bông đào đã nở, Đào phai năm cánh xếp thành vòng tròn xoay quanh nhụy vàng. Cánh hoa đào mỏng tang như lụa, như cánh bướm non, màu phớt hồng rung rinh trong gió xuân. Hoa đào đẹp tinh khiết và thuần túy. Hoa đào tuy không thơm nhưng có vẻ đẹp quyến rũ lạ thường.

Bố trồng cây đào này vào trong một cái chậu sứ to. Dưới gốc đào, bố trải những viên đá cuội trắng quanh gốc làm tăng thêm vẻ sang trọng cho cây đào. Mẹ về, mẹ cùng bố kiêng cây đào đặt ở nơi gần cửa, nơi đó trang trọng nhất. Bố bảo: "Tết đến xuân về, nhà có cành đào như ước mong một năm đầy lộc mới". Em cũng hy vọng như thế. Cây đào càng lộng lẫy và đẹp hơn khi nó vào buổi tối. Bố giăng những chùm đèn màu nhấp nháy vui mắt. Em cứ đứng ngắm mãi không thôi. Rồi em viết thật nhiều những lời chúc năm mới, mọi điều tốt đẹp nhất vào những mảnh giấy nhỏ rồi cho vào li xi và treo lên cây đào. Xong xuôi hai bố con nhìn lại thành quả của mình, bật thử đèn nháy và tự cảm thấy tự hào về khả năng trang trí của mình.

Thời tiết đón tết năm nay ấm hơn mọi năm. Mới sáng mùng một tết, Cây đào nở bung ra bao nhiêu là hoa. Ngắm nhìn cây đẹp thật rực rỡ, ánh đèn lấp lánh chiếu vào càng làm cho những bông hoa thêm phần lung linh y như một tòa tháp trong xứ thần tiên. Một cơn gió xuân thoảng qua, cành đào rung rung, những cánh hoa đào như xác pháo rơi là tả xếp đò đầy quang góc. Đẹp thật đấy! Rồi năm ngày Tết cũng đã qua, nhưng cây đào vẫn còn bao nhiêu là nụ mới, lá lộc xanh non mơn mớn. Bố bảo: "Cây đào này khỏe dáng đẹp, bố sẽ mang ra vườn trồng đợi đến Tết năm sau lại có đào chơi". Em giúp bố đào hố trồng đào.

Cây đào ngày tết nhà em đã tô điểm cho gia đình em mấy ngày Tết. Cả gia đình em, ai cũng thích cây đào này. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn là nhíp câu nôi mọi người gần nhau hơn.

Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 3

Mỗi dịp Tết đến xuân về ngoài những cành đào hồng thắm, ngoài những cây quất sai quả thì ta còn biết đến hình ảnh những cây mai vàng mang lại sự sang trọng sung túc cho một năm. Cây mai có ý nghĩa biểu tượng rất lớn chính vì thế mà những nhà có tiền hay có thú chơi cây ngày tết thường rất quan tâm đến mai và không thể thiếu nó trong ngày tết ấy.

Cây mai được trưng bày trên bàn thờ hay ở những chậu cây đặt trên bàn uống nước nó mang lại sự trang trọng và giàu sang. Nó mang những điều phúc lộc cho người chơi nó. Mặc dù nó chỉ là biểu tượng chứ chưa chắc là sẽ có phước những bằng màu sắc của nó người ta quan niệm nó như thế.

Ngày tết đến ở những nhà cao cửa rộng phố xá thênh thang thì đi đến đâu người ta cũng thấy được những hình ảnh của cây mai. Thân cây mai nhỏ nhắn thấp nhưng lại không nhỏ như cây đào. Nó to hơn cây đào một chút, đặc biệt là thân của nó không cao mà nó thấp lùn lùn tán cây rộng ra nhiều cành nhỏ. Trên những cành nhỏ ấy những bông hoa đẹp đẽ sẽ nở ra. Nhìn cây mai dễ thương như một chú lùn, chú lùn ấy lại không hề buồn cười mà lại mang đến cho người ta cảm giác thật yêu mến và dễ nhìn. Chính vì thế mà việc khuôn vác cây mai đi thật dễ dàng.

Cây mai ấy điều đáng chú ý nhất là những bông hoa màu vàng giống như hàng ngàn bông mặt trời chói lọi. Ngày tết để hoa mai trên bàn uống nước tiếp khách thì không chỉ bản thân gia đình cảm thấy mang lộc mang phước về nhà mà ngay những người khách đến chơi cũng có cảm giác như thế. Cành mai mỏng manh như tờ giấy vậy, nhưng tờ giấy ấy là tờ giấy vàng. Cái màu vàng nhạt làm đẹp mắt người ta chứ không phải cái màu vàng chói.

Những nhị hoa màu vàng sậm hơn nở xòe trong như những hương sắc mà thiên nhiên đất trời ban tặng. Nhìn cây mai giống như những thỏi vàng ngày xưa vậy, cái màu vàng may mắn của tiền bạc và phú quý giàu sang. Mai như hiện thân của thân tài đến mọi nhà vậy, không cần chơi mai mà chỉ cần nhìn thấy mai thì con người ta đã thấy xôn xang trong lòng. Không chỉ thấy phú quý mà còn thấy cả mùa xuân sinh sôi nảy nở của đất trời.

Hương thơm của hoa mai cũng rất đặc trưng, nó không có mùi thơm nồng nàn cũng không có mùi thơm như hoa ly, hoa huệ mà cũng chẳng thơm nhẹ nhàng như hoa nhài. Hương thơm của nó mang đến sự thoải mái nhẹ nhàng cho con người. Hương thơm đủ để cảm nhận thấy thể hiện sự thanh thoát của loài hoa này.

Nếu như khi trước tết đến hoa mai nhẹ nhàng rụng vào cuối đông cho xong chuyện thì đến tết cây mai chỉ là một cành cây không, thế nhưng tâm tết ấy những nụ hoa hé mở và nếu có nắng ấm thì nó càng nhanh nở hơn. Những bông mai rụng rời lại xòe cánh hoa ra mang niềm vui đến cho mọi người.

Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 4

Tết sắp đến mọi thứ đều nhộn nhịp hơn. Đào, mai, quất đua nhau khoe sắc, rực rỡ cả mùa xuân. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng tràn đầy sức sống nhưng tôi vẫn yêu nhất vẫn là cây đào trong vườn nhà bà.

Cây được ông trồng từ mấy năm trước. Cây cao lớn và có vẻ đẹp thật kiêu sa. Thân cây được ông uốn theo hình con rồng bay lên đón chào năm mới. Xung quanh thân là những cành đào đầy hoa. Cành to bằng cán dao, cành nhỏ như chiếc đũa. Tất cả hài hòa, đẹp mắt. Những chiếc lá còn sót lại trên cây thon dài như ngón tay, xanh đậm sắc, xung quanh có đường viền răng cưa thật đẹp mắt. Cây đào ngày tết đẹp hơn hẳn bởi bên cạnh hoa và lá còn có những lộc non mơn mớn đầu cành, những búp xanh nõn nà như những con chuồn chuồn xanh biếc với cặp cánh mỏng tang đang đậu đầu cành đón gió. Nụ hoa chúm chím xinh xinh. Nụ hoa nhỏ tưởng như gió có thể thổi bay, e thẹn chỉ hé hé sắc hồng. Theo làn mưa xuân, đào dần dần khoe sắc thắm. Những bông hoa đỏ rực rỡ gặp hơi xuân nở bung ra. Cành nào cũng chỉ chít hoa. Mỗi bông hoa thường có rất nhiều lớp cánh xếp chồng lên nhau quây quần, đoàn tụ. Những cánh hoa mỏng manh mịn màng, be bé như một mẫu giấy hồng. Ở giữa những cánh hoa là nhị hoa màu vàng óng gọi mời ong bướm đến dạo chơi. Nhị hoa như những sợi chỉ vàng sẽ chuyển sang màu vàng sậm khi hoa sắp tàn.

Vào ngày tết đào được trồng đem trồng trong chậu cảnh bằng sứ thật đẹp và được tô điểm thêm bằng những chuỗi đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Trên cành cây, em treo những bao lì xì màu đỏ in những hình vẽ vui nhộn cho căn phòng đặt chậu đào trở nên tươi vui, sang trọng.

Đào là loại cây mang lại nguồn vui cho mọi người. Với các cụ già chơi đào là một thú vui tao nhã. Còn với người trồng đào thì đào không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại cho họ nguồn thu nhập.

Với riêng tôi hoa đào đẹp bởi sắc hoa quyến rũ. Mỗi khi những bông hoa đỏ tươi vừa khoe sắc tôi có cảm giác như mùa xuân đã đến thật gần.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân và mùa xuân có hoa đào đó là những dấu hiệu quen thuộc khiến tôi nhận ra mình đã thêm một tuổi. Dù sau này lớn lên, tôi sẽ không thể quên được hình ảnh cây hoa đào trong ngày xuân quê hương.

Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 5

Hoa mai loài hoa đẹp của miền Nam tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng trong ngày Tết, mùa xuân đến người miền Nam nhà nào cũng có một cây mai trang trí nhà cửa và cầu chúc sang năm mới sẽ có nhiều thành công, may mắn.

Ngày ba mươi Tết em và bố có mua một cây mai trang trí ở giữa nhà. Thân cây uốn lượn và cao khoảng sáu mươi cen ti. Lá mai nhỏ nhắn, màu xanh nhạt. Khi mới mua về thân cây bé bằng cổ tay, càng lên cao thân cây lại nhỏ dần. Cây mai được tạo hình uốn lượn, uyển chuyển ôm lấy thân cây, nhìn từ xa hệt như một ngọn tháp tí hon.

Khi đến mùa ra hoa, trên cây có nhiều nụ hoa nhỏ xuất hiện, nụ mai được bao phủ bởi cánh hoa, bên ngoài thân cây có một lớp vỏ màu nâu, hoa mai thường nở thành từng chùm, mỗi bông thường có năm cánh màu vàng rất đẹp. Những đóa mai vàng nở rộ dưới ánh nắng ấm áp, khi hoa mai nở những chồi non trên thân cây cũng vươn lên cao hơn trước. Cây mai bày trí trong nhà kết hợp những bao lì xì mang lại vẻ đẹp thanh cao, tao nhã.

Cây mai trong văn hóa của người miền Nam có ý nghĩa quan trọng, màu vàng sẽ tượng trưng cho sự trù phú, sung túc trong ngày Tết cổ truyền. Tuyệt vời hơn khi kết hợp thêm bao lì xì màu đỏ kèm bên trong là những lời chúc tốt lành dành cho người thân, bạn bè và những chiếc đèn lồng đỏ đủ màu sắc treo thân cây càng làm cho không gian thêm rực rỡ sắc màu.

Tết đến xuân về em hi vọng cây mai mua trong dịp Tết sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình. Hoa mai mãi là biểu tượng không thể thiếu trong ngày Tết của truyền thống của dân tộc. Đặc biệt là các tỉnh, thành phố ở miền Nam.

Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 6

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chợ hoa lại nô nức, náo nhiệt những người đi mua sắm cây hoa, cây quất. Khắp một vùng bạt ngàn những cành đào, cành mai được chở từ khắp nơi về để bán. Giữa một rừng hoa như vậy, mẹ tôi cũng chọn được một cành đào phai đẹp nhất cho nhà tôi.

Vì là đào rừng nên nó rất lớn và có dáng vẻ tự nhiên, sinh động hơn bất kì cành đào nào trồng ở vườn dưới xuôi. Từ một cành chính rất to, các cành con mọc ra chi chít xung quanh. Cành nào cũng uốn cong một vẻ mềm mại, uyển chuyển.

Nó không chỉ nhiều nụ mà còn vô vàn lộc xanh mơn mớn. Một vài chiếc lá xanh mọc ở đầu cành non, điểm xuyết những bông hoa màu hồng nhạt. Đó mới là cảnh đào những ngày gần Tết.

Đến 30 Tết, hoa đào bắt đầu nở. Những nụ hoa trước kia giờ là những bông hoa rực rỡ. Các cánh hoa mỏng manh màu hồng xò ra thật mảnh mai, nhẹ nhàng. Ngay giữa bông là nhị vàng rung rinh. Mỗi khi hoa lay động, những hạt phấn vàng nhỏ li ti bay khắp nơi. Những cánh hoa mong manh đến nỗi chỉ cần cành hơi rung là chúng lập tức rơi xuống đất thật vội vã, không chút do dự. Không chỉ hoa mà lá cũng mọc đầy. Từng chiếc lá nhỏ dẫm một màu xanh man mát, làm bừng sáng góc nhà. Những chiếc lá đó kết thành chùm mọc ở đầu cành, cạnh những bông hoa gần chồi nách. Nhưng hoa vẫn còn thừa thớt, chưa phải là đã nở hết.

Đến độ mừng một, mừng hai Tết, hoa mới nở tràn trên cành. Cành nào cũng có hoa, có lá. Không khí xuân đến bừng trên cành đào. Hơi ấm mùa xuân phả vào những bông hoa làm chúng thêm phần rực rỡ, lá thêm phần xanh tươi. Cành đào đã trút bỏ lớp áo cũ với những lộc non còn e ấp, thay vào đó là bộ áo mới với muôn vàn hoa xinh nở tung bừng. Vẫn dáng đứng mềm mại, tự nhiên đó, cành đào giờ đây đã trở thành nét đẹp duyên dáng của ngày Tết. Nó đưa ta đến với thiên nhiên, với một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc. Nó làm ta cảm thấy được sự êm dịu của những hạt mưa ngoài trời, những cơn gió lạnh lạnh thật dễ thương của mùa xuân đích thực.

Rồi hoa bắt đầu rụng dần. Từng cánh hoa nhẹ rơi xuống nền nhà. Chỉ loáng thoáng một vài bông xinh xinh nở muộn như muốn níu giữ lại chút không khí Tết. Cành đào lúc này tuy không tràn đầy sức sống nhưng vẫn có vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Nó cố khoe nốt vẻ đẹp. cuối cùng trước khi hoa rụng hết. Với vẻ đẹp còn giữ được, cành đào đó vẫn nằm một góc trong căn nhà tôi. Nó vẫn là sứ giả của mùa xuân, đem đến cho gia đình tôi không khí và nét đẹp ngày Tết. Hình ảnh một cây đào to lớn, sần sùi nằm ở gần cầu thang đã trở thành thân quen với tôi và mọi người trong nhà.

Sẽ còn lại nỗi trống vắng băng khuâng khi những ngày Tết thật sự qua đi mà cành đào còn ở đó.



Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 7

Mỗi dịp xuân về, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán trên khắp đất nước ta trăm hoa lại đua nở. Trong vô số loại hoa ngày Tết em thích nhất là hoa mai, đây cũng là loài hoa tượng trưng cho cái Tết ở miền Nam.

Có rất nhiều loại hoa mai từ bốn cánh đến hai mươi sáu cánh nhưng phổ biến hơn cả là hoa mai năm cánh. Nhà ông em trồng được hơn chục gốc mai. Năm nào cũng vậy, ông chọn cây mai già nhất và cũng là cây đẹp nhất trong vườn để chưng ở giữa nhà. Cây đã được sáu năm tuổi nên gốc khá to. Em thường ví nó to bằng bắp chân của ông em. Thân cây cao khoảng hai mét, thẳng và nhỏ dần từ gốc lên ngọn. Vỏ cây có màu nâu sậm và khá xù xì, thỉnh thoảng lại có những đốm màu xám nhạt. Từ thân đâm ra rất nhiều cành nhỏ, khẳng khiu. Mỗi dịp Tết đến, cây nở hoa đặc hết cả các cành. Nhìn từ xa cây mai như một chiếc đèn trời không lồ với một màu vàng rực rỡ. Khi đến gần mới thấy hết vẻ đẹp của cây mai ngày Tết. Hoa mai có màu vàng tươi, mỗi hoa có năm cánh. Hoa mọc thành từng chùm. Cánh hoa mỏng và rất dễ rụng vì thế dưới gốc cây rợp cả màu vàng của cánh hoa. Khi hoa rụng sẽ còn lại đài hoa cũng có năm cánh nhìn như những bông hoa màu xanh lá cây đan xen với hoa vàng trông thật hài hòa về màu sắc. Nụ hoa có hình bầu dục, màu xanh biếc nhìn như những viên ngọc rất đẹp. Trước Tết, ông em đã tuốt hết lá để cây có thể ra nhiều nụ nên giờ đây trên cành chỉ có rất ít lá và chỉ toàn lá non màu hồng sẫm. Hoa mai rất đẹp nhưng lại ít có mùi thơm, nên dù đứng gần ta cũng khó ngửi thấy được mùi hương của nó. Vào dịp Tết, bà em trang trí lên cây nhiều thứ như bao lì xì, đồng tiền vàng, câu đối... Bà dùng màu đỏ và màu vàng để cầu sự may mắn và sung túc cho gia đình. Nhờ những thứ đó mà cây mai càng trở nên sống động và rực rỡ hơn. Hoa mai là một điểm nhấn rất quan trọng trong nhà ngày Tết. Thường

thì ông em sẽ để cây mai trong nhà đến hết ngày mừng chín Tết, sau đó ông sẽ mang cây ra vườn để chăm sóc thật kỹ cho cây khỏe và tươi tốt trở lại sau những ngày căng mình khoe sắc phục vụ cái Tết cho gia đình.

Bên cạnh bánh mứt, dưa hấu thì hoa mai là một thứ không thể thiếu trong ngày Tết của người dân miền Nam. Em rất yêu quý cây mai của ông em vì nó góp phần làm cho cái Tết của gia đình em rực rỡ và sung túc hơn. Em sẽ cùng ông chăm sóc cho cây luôn xanh tốt để cùng gia đình em đón thêm nhiều cái Tết nữa.

Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 8

Vậy là một cái Tết nữa sắp đến rồi. Ai nấy đều tất bật dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ và chuẩn bị sắm Tết. Gia đình tôi, mỗi khi Tết đến lại quây quần cùng nhau gói bánh chưng. Bố tôi luôn được cả nhà "tín nhiệm" giao nhiệm vụ mua đào. Mọi năm, bố tôi thường mang về một cành đào Sơn La hay đào phai Nhật Tân nhưng sao năm nay, hôm 29 Tết vừa rồi, bố lại khệ nệ bê về một cây quất.

Bố cẩn thận để cây quất vào chậu sứ trắng, nằm ngay sát bộ tràng kỷ. Sau đó, bố phủ kín những chiếc rễ ngoằn ngoèo bằng một lớp đất. Mỗi cây quất được người trồng uốn tạo những hình dáng khác nhau, tạo nên nét đặc trưng riêng biệt của cây. Người trồng quất gọi đó là tạo "thế" cho cây. Những thế cây thường là "phụ phụ, tam đa, tứ quý,..." nhưng cây quất nhà tôi lại có thế "ngũ phúc", tức là có một cành ở trên và bốn cành ở dưới.

Gốc cây sần sùi, màu nâu sẫm. Nhìn kỹ tôi mới phát hiện ra đôi chỗ gốc nổi lên những cái bướu nhỏ. Cành quất tỏa ra các phía, có khi lại vươn lên trên hoặc đan chéo vào nhau. Càng cao lên trên, cành quất càng nhỏ và màu nâu cũng dần nhạt theo. Lá cây nhỏ, dày. Chạm tay vào, tôi có cảm giác lá rất mịn. Mặt trên lá màu xanh thẫm, nhìn không rõ những đường gân. Mặt dưới lá màu xanh nhạt hơn. Đầu cành, đứng vào độ xuân sang, từng chiếc lá non nhỏ mà ta gọi là "lộc" hé mở, e ấp nhìn trời đất bao la. Lộc cây xanh mướt, đầy sức sống như chúc mừng gia chủ một năm mới sức khỏe, bằng an và thành đạt. Quả quất chín to, tròn đều, vỏ căng bóng trông như những chiếc đèn lồng bé xíu của Tết Trung thu. Các quả quất chưa chín thì nhỏ hơn, màu xanh sẫm, trên vỏ vẫn lấm tấm những chấm li ti màu cam. Sau tận mấy lớp lá xanh, từng bông hoa trắng muốt như hoa chanh lấp ló, nhẹ nhẹ đung đưa. Hoa có năm cánh, nhụy vàng, hương thơm man mát, rất dễ chịu. Cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng như cánh bướm.

Tôi cùng em gái vui vẻ, lon ton chạy khắp phòng khách, trang trí cây quất sao cho thật đẹp. Tôi viết những lời chúc Tết vào bưu thiếp và gài lên cây quất. Dưới ánh đèn vàng của phòng khách, nhìn cây quất giống cây thông Nô-en rực rỡ và lung linh sắc màu. Mẹ tôi khen cây quất vừa có dáng đẹp lại vừa hội tụ được cả "tứ quý" – có quả xanh, quả chín, hoa, lộc.

Sau một mùa đông dài lạnh giá, cây khô lá vàng, cùng với các loại cây khác, quất bùng lên đâm chồi nảy lộc ra hoa kết trái để đón chào một mùa xuân tươi đẹp và những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Những cây đào, mai, quất không chỉ tô điểm cho căn nhà mà còn mang đến những lời chúc tốt đẹp, may mắn cho mỗi gia đình trong dịp xuân sang.

Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 9

Mỗi khi càng gần đến dịp Tết mọi nhà đều nô nức chuẩn bị đi sắm sửa ngày Tết đầy đủ và đầm ấm. Tết năm này em cùng với gia đình được đi thăm chợ hoa và mua một cây hoa mai đẹp trang trí trong phòng khách.

Cây mai không thẳng mà có hình dáng uốn lượn, khẳng khiu. Nhìn từ xa màu vàng hoa mai nổi bật, đến gần trên thân cây nhú lên lá non, những mầm xanh mơn mớn. Thân cây to bằng cổ tay trẻ em, cao chỉ một mét. Thân cây mai không thẳng và hơi nghiêng, bên ngoài vỏ có màu nâu sậm, sần sùi, có nhiều nhánh, mỗi nhánh lại có hoa và búp, lá mai màu xanh nhạt, chỉ to bằng ngón tay, hình bầu dục. Nếu quan sát kỹ lá hoa mai có răng cưa nhỏ li ti.

Hoa mai trước tết chỉ có lác đác vài bông đang nở, còn lại là nụ. Hoa mai khi nở từng chùm, màu vàng, cuống dài được treo trên cành. Hoa mai còn có mùi hương nhẹ dễ chịu thu hút côn trùng xung quanh. Hoa mai thường có năm cánh bao phủ nhị, nhị hoa nằm chính giữa. Nhà nào có chậu hoa mai trong ngày Tết báo hiệu một năm mới nhiều may mắn, an khang thịnh vượng.

Sau vài tuần hoa mai nở bung, cánh hoa bắt đầu rụng, nhụy hoa khô chỉ còn mỗi hạt nhỏ tựa như hạt cườm, các hạt này dần chuyển thành màu tím đen. Riêng với loài hoa mai tứ quý có thể nở quanh năm.

Hoa mai loài hoa biểu tượng cho ngày Tết của miền Nam, màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự may mắn, an khang thịnh vượng. Mỗi khi nhìn thấy hoa mai nở rộ báo hiệu cho ngày Tết đang đến gần và một mùa xuân nữa lại về.

Bài văn mẫu Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết - Mẫu 10

Dịp Tết đến, xuân về, ở miền Bắc chúng ta không thể thiếu cây hoa đào. Hoa đào được mọi người yêu chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng cũng không kém phần thu hút.

Hoa đào được người ta trồng từ rất sớm ở những vườn đào, có khi trước Tết hàng mấy tháng. Nhìn từ xa, cây to như một người khổng lồ với muôn nghìn cánh tay dang rộng. Cây đào được những người thợ khéo léo cắt tỉa gọn gàng nên mang những hình dáng rất đẹp, có khi lạ mắt: Có cây đào thân thẳng, vươn lên hình chóp; có cây thân uốn thành những đường cong mềm mại... Hình dáng của nó làm cho hoa đào ngày Tết rất phong phú. Thân cây nhỏ nhưng cứng cáp, mặc một cái áo gilê màu nâu sậm, từ thân ấy đâm ra không biết bao nhiêu cánh tay tí hon. Những cành nhỏ vươn ra như khoe những nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Nụ đào nhỏ nằm trong những lá xanh như ngủ đông chưa muốn dậy. Từng ngày trôi qua, khi mùa xuân về, những nụ hoa ấy cũng chui ra khỏi chiếc áo ấm áp khoe sắc thắm, khoe những cánh hoa màu hồng mềm mại, mỏng manh. Khi những cánh hoa xoè rộng, nhị vàng bên trong hé mình nhìn ngắm bên ngoài. Xen lẫn với nụ hoa là những mầm xanh nhú lộc nhưng có khi đã bật mình thành những chiếc lá xanh. Để thêm phần hấp dẫn, người ta còn trang trí lên mình cây đào những chùm đèn xanh đỏ nhấp nháy, những sợi trang kim nhiều màu sắc hay những quả cầu lộc may mắn, những phong bao lì xì đỏ rực với nhiều hình thù khác nhau.

Cây đào với những người miền Bắc đã quá quen thuộc vào mỗi dịp xuân đến, mỗi khi thấy hoa đào nở là em lại náo nức, vui sướng vì Tết sắp sang. Em rất yêu thích hoa đào ngày Tết.

Dàn ý Tả hoa Đào và hoa Mai trong ngày Tết

1. Mở bài: Giới thiệu về cây hoa đào/ hoa mai mà em định tả.

2. Thân bài:

- Tả khái quát.

+ Cây hoa đào/ hoa mai được để trong chậu đẹp đặt trong phòng khách, trước cửa nhà.

+ Trên cây hoa đào/ hoa mai có trang trí nhiều bao lì xì, câu đối, đèn lồng.

- Tả cây hoa đào/ hoa mai ngày Tết

+ Cây hoa đào/ hoa mai vào dịp Tết hoa đã nở rộ.

+ Thế cây uốn lượn như rồng đang bay giữa những đám mây.

+ Hoa mai năm cánh khoe sắc vàng tươi, từng chùm hoa đua nhau nở.

+ Những nụ hoa và lộc non màu xanh tràn đầy sức sống.

- Độ bền của hoa đào/ hoa mai.

+ Hoa mai rất bền hoa, lâu tàn.

+ Hương thơm thoang thoảng, ngọt dịu rất dễ chịu.

+ Thường hoa đào/ hoa mai nở rộ sau 1-2 tuần mới hết hoa.

- Ý nghĩa.

+ Sắc vàng hoa mai tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng.

+ Sắc hồng của hoa đào tượng trưng cho sự phát triển, hưng thịnh, sức khỏe và may mắn.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cây hoa đào/ hoa mai ngày Tết.